

Số: 2616 /TB-ĐHNL-SĐH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa có đào tạo trình độ tiến sĩ

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Bộ trưởng Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khung trình độ Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về ban hành qui định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-ĐHNL-SĐH ngày 18/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Nhằm triển khai cập nhật chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ cho phù hợp với các quy định hiện hành, Hiệu trưởng thông báo đến các Khoa có đào tạo trình độ tiến sĩ về việc thực hiện khảo sát, thu thập minh chứng và tiến hành rà soát, cập nhật chương trình đào tạo tiến sĩ năm 2021 như sau:

Thời gian	Nội dung công việc	Văn bản nộp về P.ĐTSĐH
Từ ngày ra thông báo đến ngày 30/9/2021	- Các Khoa thu thập và tổng hợp minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật chương trình đào tạo: tiến hành khảo sát đánh giá chương trình đào tạo bằng phiếu khảo sát (phiếu giấy và mẫu trực tuyến) cho các đối tượng: nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà tuyển dụng, nghiên cứu sinh mới trúng tuyển, tân tiến	1. Phiếu khảo sát (Mẫu 1 đến mẫu 6) 2. Biên bản tổng hợp và đề xuất điều chỉnh chương trình đào tạo (Mẫu 9, Mẫu 10)

	sĩ, tiến sĩ,.. đối với chương trình tiến sĩ đang thực hiện; - Các Khoa tổng hợp, đánh giá các nội dung khảo sát, đề xuất điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo.	
Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 29/10/2021	- Cập nhật chương trình đào tạo tiến sĩ Dựa trên cơ sở các biên bản đánh giá về việc cập nhật chương trình đào tạo, Khoa tiến hành cập nhật chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định mới, cập nhật đề cương chi tiết học phần, cập nhật danh mục ngành đúng và ngành gần.	1. Khung chương trình đào tạo (Mẫu 7) 2. Phụ lục ngành đúng và ngành gần (Mẫu 8) 3. Biên bản thông qua khung chương trình đào tạo, các đề cương chi tiết học phần (Mẫu 11)
Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 08/11/2021	- Phòng đào tạo Sau đại học tổng hợp hồ sơ các Khoa, trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xem xét, thông qua nội dung sửa đổi cập nhật chương trình đào tạo. - Sau khi được Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua, Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ trình Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo, sửa đổi, bổ sung.	

Đính kèm là quy định chung đối với chương trình đào tạo tiến sĩ và các biểu mẫu.

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ được cập nhật để áp dụng cho nghiên cứu sinh trúng tuyển từ năm 2021.

Hồ sơ gửi về Phòng Đào tạo Sau đại học gồm file qua email: psdh@hcmuaf.edu.vn và bản giấy cho chuyên viên phụ trách Lê Thị Quý Chung, Phòng Đào tạo Sau đại học.

Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa tiến hành rà soát và thực hiện đúng thời gian thông báo. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh các vấn đề thì Khoa trao đổi với Phòng Đào tạo Sau đại học để tìm hướng giải quyết và triển khai đúng tiến độ.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Khoa có đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Lưu: P. HC, P. ĐTSĐH.



PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng